

บรรณานุกรม

หนังสือ

กรมวิชาการ. 2535. จากหลักสูตรสู่แผนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กิติมา ปรีดีดิลก. 2532. การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต.

คณิต ไช่มุกด์ และ คณะ. 2525. รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของโรงเรียนราษฎร์ศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ที่มีต่อชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี).
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

มนต์ ธาตุทอง. 2550. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์.

ชิดชนก เชิงเซาว์, อ่างา บุญช่วย และ ทวี ทองคำ. 2541. รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์
โครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2549. การบริหารงานวิชาการ. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ตุลา มหาพสุชานนท์. 2547. หลักการจัดการ-หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ : เพิ่มทรัพย์ การพิมพ์.

เต็มดวง เสวตจินดา. 2532. รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชา
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้. มปท. : มปพ.

ธำรง บัวศรี. 2532. ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ธิดา โพธิ์พุกคณะ และ อิมจิตเลิศพงษ์สมบัติ. 2533. รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพห้องสมุดโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้. มปท. : มปพ.

ธีรวุฒิ ประทุมมนพรัตน์. 2529. การบริหารการศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา.

นพพงษ์ บุญจิตราคุล. 2527. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : อเนกศิลป์.

นโยบายพิเศษ, กอง. 2539. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัธยมหรือมูลนิธิ. สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, กระทรวงศึกษาธิการ.

นโยบายพิเศษ, กอง. มปป. รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภท
สามัญศึกษาในอนาคต. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, กระทรวงศึกษาธิการ.

นิพนธ์ กินาวงศ์. 2523. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิมพ์เนส.

โนรี ใสใจ และ คณะ. 2536. รายงานการวิจัย เรื่อง วัตถุประสงค์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 และ 3 ปีการศึกษา
2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

บุญชม ศรีสะอาด. 2535. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปรียาพร วงศ์อนุตตรโรจน์. 2535. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : สหะมิตรออฟเซต.

_____. 2543. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีจำกัด.

พนัส หันนาคินทร์. 2532. หลักการบริหารโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2542). 2542. ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาและการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : เอกสารอัดสำเนา.

พจนิกา ลิมปพะยอม. มปป. รวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี๋ย.

ไพฑูรย์ เจริญพันธุ์. 2529. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ไพฑูรย์ สีนลรัตน์. 2541. รายงานการวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประเด็นแนวนโยบายพื้นฐานด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ภิญโญ สาธร. 2526. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ค.ส. การพิมพ์.

มยุรี จารุปาน. 2518. การศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. กรุงเทพฯ : มปป.

เมธี ปิณฑนานนท์. 2525. บริหารงานบุคคลในวงการศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

โมหัมมัด อับดุลกาเดร์. 2530. รวมบทความเรื่อง การจัดการศึกษา และแนวทางพัฒนาภาคใต้ กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต.

เรวดี กระโหมวงศ์ และ คณะ. 2546. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพความต้องการและการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วิจิตร ศรีสะอ้าน. 2518. “หน่วยที่ 1 การศึกษากับการพัฒนา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการศึกษา. หน้า 1-14. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

วิชาพร ชินประพัทธ์. มปป. รายงานข้อมูลการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. ปัตตานี : สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสายบุรี.

วิชัย วงษ์ใหญ่. 2537. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยา
สาส์น.

วิโรจน์ สารรัตนะ. 2542. หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : อักษรภาพิพัฒน์.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2542. องค์การและการจัดองค์การ. กรุงเทพฯ : Diamond in Business
World.

สงวน สิทธิเลิศอรุณ. 2523. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง(องค์การมหาชน). 2553. วิกฤตการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: หจก.
วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น.

สมคิด บางโม. 2544. หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

สมบูรณ์ พรรณภพ. 2521. หลักเบื้องต้นในการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจการพิมพ์.

สมพงษ์ เกษมสิน. 2514. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.

สุนน อมรวิวัฒน์. 2533. สมบัติพิพัยของการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวรรณ กู้สุจริต. 2533. รายงานการวิจัย เรื่อง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในทศวรรษ
หน้า.มปท. : มปป.

สุทธนู ศรีไสย์. 2538. การจัดการและวางแผนพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

เสนาะ ดิยาวี. 2543. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). 2553. รายงานสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553). กรุงเทพฯ: แม็ทซ์พอยท์

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2524. รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สำเนา).

หรรษา นิลวิเชียร. 2547. การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : หลักการและแนวปฏิบัติ.
ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

หวน พิมพ์พันธ์. 2528. การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

_____. 2548. การบริหารการศึกษา : นักบริหารมืออาชีพ. นนทบุรี : พิมพ์พันธ์การพิมพ์.

อฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง. 2544. ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2537. หลักการสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

อุทัย ธรรมเดโช. 2533. หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์.

อุทัย บุญประเสริฐ. 2540. หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน. กรุงเทพฯ : เอส. ดี.
เพรส.

วารสาร และบทความวิชาการ

สุวิมล เขียวแก้ว และคณะ. 2545. “รูปแบบการบริหารงานวิชาการ” วารสารสงขลานครินทร์ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 3 (กันยายน-ธันวาคม 2545) , 259-271.

อิบราฮีม ณรงค์รักษาเขต. 2549. “การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้.” วารสารอินโดจีน
ศึกษา ฉบับวิกฤติไฟใต้ . 7(1): 56-86.

สืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต

บัณฑิตย์ สมะออน และคณะ. มปป. รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา
การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาปอเนาะ. ศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ออนไลน์) สืบค้นจาก : [http :
//http://www.southwatch.org/article_detail.php?id=14](http://http://www.southwatch.org/article_detail.php?id=14) [10 กุมภาพันธ์ 2550]

สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน). รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 (ออนไลน์). สืบค้นจาก : [http :
//http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/School/IndividualScoreReport.
Aspx ?mi =2](http://http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/School/IndividualScoreReport.Aspx?mi=2) [17 มีนาคม 2553]

สำนักคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาเอกชน. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา
15(1) ในจังหวัดปัตตานี (ออนไลน์). สืบค้นจาก : [http :
http://www.opec.go.th/UserFiles/File/name%20sch%2051/06IslamGenProv.xls](http://http://www.opec.go.th/UserFiles/File/name%20sch%2051/06IslamGenProv.xls)
[19 กันยายน 2553]

วิทยานิพนธ์

เกศนา พันทาเดช. 2543. “การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
กำแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.” **การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา).** มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(สำเนา)

คำมาข บุญสนอง. 2549. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นนักบริหารมืออาชีพกับการ
บริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
(สำเนา)

จินตนา มากชู (2540 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ.
(สำเนา)

จิตติมา สุวรรณ. 2550. “สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1” **วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).**
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. (สำเนา)

ทัศนีย์ วรรณิกา. 2551. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดนครสวรรค์” **วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนครสวรรค์.** (สำเนา)

นันทา แววสง่า. 2535. “สภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา
ในการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทจังหวัดปัตตานี”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน).
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ. 2552. “ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สำเนา)

มยุรี สมใจ. 2551. “การบริหารงานวิชาการสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติกลุ่มโรงเรียนปง 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)

มานิตย์ รัตนปัญญา. 2541. “ความต้องการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตการศึกษา 1” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สำเนา)

วิลาสินี สิงหศิริ. 2538. “การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นสังกัด
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

ศิริพรรณ จินดาทอง. 2540. “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี” วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.(สำเนา)

สมศักดิ์ ดำนเดชา. 2544. “ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา.” ” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

สุภาพร รัตนน้อย. 2552. “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหาร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2” สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(สำเนา)

จำนง แสงอำไพ. 2542. **ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) เขต 2 และ 3.** ปรินซิพัลนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ. (สำเนา)

ฟาริด เตมะหมัด. 2550. **แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.** วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

ซาร์รีฟท์ สือนิ. 2546. **สภาพปัจจุบัน ปัญหา และการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.** วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

ซิดชนก เชิงเขาว์, อัมภา บุญช่วย และทวี ทองคำ. 2541. **รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ โครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้.** ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ณัฐฎา สรรพศรี. 2525. **แนวโน้มของการวิจัยการศึกษาในอนาคต.** วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

ทองคำ สุนทร. 2536. **โรงเรียนเอกชนในอนาคต.** ปรินซิพัลนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สำเนา)

นโยบายพิเศษ, กอง. 2539. **รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมุลนิธิ.** สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. กระทรวงศึกษาธิการ.

นโยบายพิเศษ, กอง. มปป. **รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภท สามัญศึกษาในอนาคต.** สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. กระทรวงศึกษาธิการ.

นาวาลย์ ปานากาเซ็ง. 2544. **คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

นิเลาะ แวอุเซ็ง. 2540. **แนวโน้มการบริหารของวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2540-2549)**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

บุญเจริญ บำรุงชู. 2536. **รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

บุญเขื่อน มีแก้ว. 2539. **ความต้องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ**. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. (สำเนา)

ประกิจ ประจนปัจจนึก. 2516. **การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม**. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาการปกครองบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

ผุสดี ตรงต่อกร. 2540. **การศึกษากิจการบริหารวิชาการของโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล**. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

เพ็ญพร ไชยนาพงษ์. 2536. **แนวโน้มการบริหารของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดในทศวรรษหน้า**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

ไพศิษฐ์ ชีวะกุล. 2532. **ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้**. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาสารัตถศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

มัชดิง เบญญูธาตา. 2549. **ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปัตตานี**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

วัชจิรา พุทถนอม. 2544. **ความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**. (สำเนา)

วิชิต บุญเลิศ. 2543. **ปัญหาการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี**. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สำเนา)

วินิจ สังขรัตน์. 2544. **อดีต ปัจจุบันและอนาคตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) จังหวัดชายแดนภาคใต้**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)

ศิริ ทองชุม. 2548. **ศักยภาพของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

สะการีญา แวโชะ. 2550. **แนวโน้มการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2558**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

สนั่น สิทธิวัง. 2530. การประเมินโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาสามัญถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 2. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. (สำเนา)

เสริมวิทย์ นิลรัตน์. 2536. การปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขต
การศึกษา 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. (สำเนา)

อับดุลฮามิด จะปะเกีย. 2547. ปัญหาการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี. (สำเนา)

Books

Good, Carter V. 1973. **Dictionary of Education**. New York : McGraw- Hill Book Company.

Griffin, R.W. 1999. **Management**. U.S.A. : Houghton Mifflin Company.

Smith, Edward W., *et al*. 1971. **The Education's Encyclopedia**. New York : McGraw- Hill.

Journals

Ibrahem Narongraksakhet. 2005. "Pondok and Their Roles in Preserving Muslim Identity in Southern Border Provinces of Thailand", in **Knowledge and Conflict Solution : The Crisis of the Border Region of Southern Thailand**, Uthai Dulyakasem and Lertchai Sirichai (eds.). Nakhorn Sri Thammarat : School of Liberal Arts, Walailak University, pp. 70-127.

Numan Hayimasae. 2006. "Ethnic-Minority Educational Institutions in Southern Thailand, 1933-2006 : A Survey", **Paper presented at ASEAN Graduate Forum 2006**, arranged by Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapore, 28-29 July.

Prince of Songkla University
Pattani Campus